

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng 01 năm 2021

V/v tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các di tích, trên địa bàn huyện.

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 215/SVHTTDL- DSVH ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các di tích, bảo tàng trên địa bàn.

Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, phòng chống thiên tai, cháy, nổ, đảm bảo trật tự an toàn xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện, UBND huyện Triệu Sơn yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Kiểm tra, đánh giá công tác phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp tại các khu di tích trên địa bàn, đặc biệt lưu ý các di tích có kiến trúc gỗ và các di tích là điểm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng thường xuyên có đốt hương, nến, vàng mã. Trước mắt, trong dịp chuẩn bị, đón tết cổ truyền xuân Tân Sửu năm 2021 và mùa lễ hội đầu năm, chỉ đạo cán bộ chuyên môn tăng cường công tác quản lý về tổ chức dâng hương, tổ chức lễ hội tại di tích và thực hiện nếp sống văn minh tại di tích, lễ hội; tạo điều kiện thuận lợi cho các di tích phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; nghiêm cấm các hoạt động mê tín dị đoan và đốt đồ mã tại di tích; hạn chế việc thắp nến, thắp hương, hóa vàng tại di tích. Đặc biệt phải chú ý và hạn chế đến mức tối đa việc thắp nến, hương trong di tích; quy định cụ thể nơi hóa hương, vàng (nơi này phải cách xa di tích, không có nguy cơ hoặc tiềm ẩn nguy cơ gây hỏa hoạn); kiểm tra lại nguồn, đường dây điện hiện có tại di tích và đảm bảo hệ thống dây điện, đèn chiếu sáng tại di tích phải an toàn; quan tâm và đầu tư phương án, phương tiện, lực lượng phòng chống thiên tai, trộm cắp, cháy nổ tại các bảo tàng, phòng truyền thống, di tích để đảm bảo an toàn.

2. Tổ chức rà soát, kiểm tra và kiên quyết đưa ra khỏi di tích các hiện vật không có trong danh mục xếp hạng của di tích và các hiện vật, linh vật lạ không phù hợp; không tiếp nhận cung tiến hiện vật, linh vật lạ vào di tích trái quy định. Chỉ tiếp nhận công trình, đồ thờ do các tổ chức, cá nhân cung tiến cho di tích theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những di tích chưa có quy hoạch và thiết kế, việc tiếp nhận công trình, đồ thờ do các tổ chức, cá nhân cung tiến chỉ được thực hiện sau khi cấp có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn thẩm định, thỏa thuận, phê duyệt hồ sơ và cho phép.

3. Rà soát, xem xét thành lập mới đối với các di tích chưa có Ban quản lý di tích; củng cố, kiện toàn các Ban quản lý di tích đã có theo nội dung văn bản số

2946/BVHTTDL-DSVH ngày 27/8/2014 về kiện toàn bộ máy quản lý di tích; nghiên cứu xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của các Ban quản lý di tích (Quy chế hoạt động phải quy định cụ thể trách nhiệm, cơ chế chính sách cho từng cá nhân trong việc quản lý, tham gia quản lý bảo vệ, phát huy giá trị di tích; quy định tiêu chí lựa chọn người có đủ khả năng trực tiếp trông coi, quản lý, bảo vệ di tích; quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ di tích,...), không để xảy ra tình trạng di tích không có người quản lý hoặc tổ chức, cá nhân tự quản lý mà không chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ của chính quyền và các cơ quan chuyên môn.

4. Chủ động kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm di tích, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm, đưa hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm di tích vào kỷ cương nề nếp.

5. Các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đã có trong danh mục kiểm kê di tích, nhưng chưa được Nhà nước xếp hạng cần có biện pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích theo quy định. Tổ chức thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLTBVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo”; trong đó Ban Quản lý di tích cơ sở, người phụ trách 3 di tích (người trụ trì đền, chùa, nhà thờ...) phải có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích, công khai, có sổ sách rõ ràng, chi tiêu minh bạch, phục vụ tốt cho việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

6. Tăng cường công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch; lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định hiện hành có liên quan. Chủ động kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trong tu bổ, tôn tạo, phục hồi di tích, như: tự ý tu bổ, tôn tạo, phục hồi khi chưa có thỏa thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch; di tích tu bổ, tôn tạo, phục hồi không đúng Thiết kế bản vẽ thi công được thỏa thuận hoặc tu bổ, tôn tạo, phục hồi hạng mục công trình không có trong nội dung được thỏa thuận.

7. Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ di vật, cổ vật trong di tích; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, buôn bán cổ vật, đào bới trục vớt trái phép các di vật, cổ vật tại địa phương.

8. Chỉ tổ chức hầu đồng ở những nơi có điện thờ Mẫu hoặc di tích thờ Mẫu; không tổ chức nghi lễ hầu đồng ở khu vực công cộng với tính chất một loại hình dịch vụ du lịch hay ca nhạc đường phố; Phải xây dựng Kế hoạch, chương trình, nội dung tổ chức cụ thể, trong đó quy định rõ không gian và thời gian thực hành Hầu đồng tại di tích, đảm bảo sự trang nghiêm và không gian phục vụ khách tham

quan di tích, trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tổ chức; Hạn chế tối đa việc sử dụng vàng mã, đồ lễ đắt tiền, tiền Việt Nam để chia, phát lộc trong lễ hầu đồng tại các di tích; xử lý kịp thời các hành vi lợi dụng hầu đồng, lợi dụng niềm tin của nhân dân để trục lợi, kiếm tiền, làm ảnh hưởng đến đời sống tâm linh, tinh thần của nhân dân, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hoá của dân tộc.

9. Chủ động phối hợp với phòng VH TT, Trung tâm VH TT-TT và DL huyện để được hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa.

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với đơn vị liên quan triển khai và tổ chức thực hiện nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**